

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN-VP
Về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kế
hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023

Hải Dương, ngày tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1212/SKHĐT-ĐKKD ngày 15/5/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch hành động số 300/KH-UBND, ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:

1. Về triển khai các nhiệm vụ khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2023.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo, quán triệt các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch hành động số 300/KH-UBND, ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

- Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành ngay một số văn bản chỉ đạo:

+ Công văn số 599/SNN-VP ngày 12/4/2023 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của công chức, viên chức trong thực thi công vụ; không được thu thêm chi phí phát sinh ngoài quy định; nghiêm cấm tình trạng quan

liều, những nhiễu, cửa quyền, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục rà soát, kiến nghị, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; nghiên cứu đề xuất loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết để giúp cho người dân, doanh nghiệp giảm những thủ tục không cần thiết.

+ Công văn số 706/SNN-VP ngày 26/4/2023 về việc tái cấu trúc quy trình, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đẩy mạnh số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trong đó yêu cầu rà soát, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh theo hướng thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm. Chỉ đạo các công chức, viên chức tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết chậm, muộn hoặc không được tiếp nhận, xử lý...

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hành động số 300/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Hải Dương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Tăng cường nắm bắt tình hình doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường thu hút các doanh nghiệp lớn, uy tín đầu tư tại Hải Dương nhà máy chế biến hàng nông sản phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước hoặc đầu tư sản xuất trực tiếp các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để làm hạt nhân lan tỏa, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và dành nguồn lực để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt công tác quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản của tỉnh.

- Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức và khả năng tương tác trên trang thông tin điện tử của Sở. Thường xuyên cập nhật và phổ biến các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sản xuất ngành nông nghiệp, các dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của Sở.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC:

+ Đẩy mạnh công tác CCHC gắn với thực hiện chuyển đổi số, lấy doanh nghiệp, người dân là trung tâm của chuyển đổi số, hướng tới một nền hành chính

phục vụ công dân điện tử; Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể CCHC, tập trung đơn giản hoá TTHC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.

+ Cải tiến tác phong, lề lối làm việc và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Nông nghiệp và PTNT kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lương Thị Kiểm